



พศ.ดร.นงชเดช สอนใจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จดหมายข่าว

RDI NEWSLETTERS : SRRU

ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2566

1

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



3 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์



4 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



2 การรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



5 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) (รอบเพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
3. นางสาวณิชฐา สีมา เจ้าหน้าที่วิจัย เลขานุการ

3 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



5 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

4

สวพ.พร้อมนักวิจัย มรภ.สุรินทร์ ร่วมต้อนรับนายกสมาคมกรรมการสถานศึกษา จ.สุรินทร์



ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมรองผู้อำนวยการฯ ผศ.ดร.คุณภัทร ศรศิลป์ อาจารย์ ดร. ประภาพร บุญปลอด และทีมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รภ.สุรินทร์ ทีมงานวิจัย ฯ ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยทุนวิจัย บริหาร จัดการเชิงพื้นที่ทางการศึกษา (บพท.) สุรินทร์ รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง อาจารย์ ดร.สุรัตน์ สุขมันน์ พร้อมทีมงานวิจัย ร่วมต้อนรับ นายประสงค์ สุภาสัย ท่านนายกสมาคมกรรมการสถานศึกษา จ.สุรินทร์ พลตรีเอกภาพ สุหรั่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียน เครือข่ายที่รับอุปกรณ์การศึกษา จากมูลนิธิอิสิซาน (Fund Isaan) เพื่อเสวนาเรื่อง “แนวทาง ดำเนินงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์ (ระยะ :ปฐมบท)” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



7 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะทะบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



สวพ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



12 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00–09.00 น. คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



14 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

8

โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



18 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่” โดยมี ผศ.ปริญญญา เรืองทิพย์ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมฮาร์ตโรคพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

9

การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566



21 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านม่วงบุญมี ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์



10

การประชุม Focus Group โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาเพื่อพัฒนา การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ประภาพร บุญปลอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการพันธกิจและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม Focus Group โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาเพื่อพัฒนาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเขียนโครงการที่ส่งผลทำให้การขอโครงการไม่ผ่านการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนแต่ต้องนำกลับมาแก้ไขโครงการ และเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

11

สว.ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566



27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 และพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2563 และ 2564 และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตยาศรี คณะวิทยาการจัดการ

